



TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-CTCP

BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

Tại ngày 20 tháng 01 năm 2017

Hà Nội, tháng 06 năm 2017

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-CTCP

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi –Phường Vĩnh Tuy- Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38 252 498 Fax: (84-4) 38 261 129

MỤC LỤC

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	1-2
Báo cáo của Kiểm toán viên độc lập	3-4
Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu	5
Thuyết minh Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu	6-8
Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần	9-42



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu tại ngày 20/01/2016

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp -CTCP (“Tổng Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu tại ngày 20/01/2017 của Tổng Công ty đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Tổng Công ty tại ngày 20/01/2017, gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Trần Quốc Toàn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Minh Việt	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Cù Ngọc Phương	Thành viên Hội đồng quản trị

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Khắc Hải	Tổng Giám đốc
Ông Phạm Thành Đông	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Quốc Hưng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Đậu Huy Ngọc Linh	Phó Tổng Giám đốc
Bà Trần Thị Thu Trang	Phó Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

Ông Đinh Quang Hòa	Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Lê Văn Phong	Ủy viên Ban Kiểm soát

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của công ty tại ngày lập Báo cáo này là ông Nguyễn Khắc Hải.

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị đã kiểm toán Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu của công ty kèm theo, đồng thời bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được bổ nhiệm làm Kiểm toán viên cho Tổng Công ty.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình Vốn góp của Chủ sở hữu của Tổng Công ty trong kỳ kế toán.

Đối với việc lập Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập Báo cáo dựa trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Số: 568/2017/BCKT-V/CPA VIETNAM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
*Về Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu tại ngày 20/01/2017
của Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp-CTCP***Kính gửi :** HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-CTCP

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu tại ngày 20/01/2017 của Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp-CTCP (sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty") và thuyết minh Báo cáo kèm theo Báo cáo được lập ngày 20/01/2017 từ trang 5 đến trang 8.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu của Tổng Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình Vốn góp của Chủ sở hữu của Tổng Công ty tại ngày 20 tháng 01 năm 2017, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)**Vấn đề khác**

Công việc kiểm toán của chúng tôi chỉ giới hạn trong phạm vi khoản mục Vốn góp của Chủ sở hữu được trình bày trên Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu tại ngày 20/01/2017 do Tổng Công ty lập.

Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu được phát hành nhằm mục đích xác định Vốn góp của Chủ sở hữu của Tổng Công ty tại ngày 20/01/2017. Vì vậy, Báo cáo này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích xác định Vốn góp của Chủ sở hữu của Tổng Công ty tại ngày 20/01/2017 hoặc phát hành cho các bên không liên quan.



Nguyễn Tài Dũng
Phó Tổng giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0133-2015-137-1
Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đỗ Thị Thu Hương
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 1417-2015-137-1

